

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และเศรษฐกิจฐานราก



โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากเป็นส่วนหนึ่งของงานนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สร้างความเข้าใจและสานความร่วมมือกับชุมชนในระดับต่างๆ ทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างนักวิชาการกับชุมชน รวมทั้งสร้างกำลังคนที่มีประสิทธิภาพในด้านการศึกษา การวิจัยและพัฒนาให้ดำเนินไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับความต้องการของชุมชนอันเป็นพลังขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในที่สุด

1

โครงการสนับสนุนการสร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน

ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายเร่งด่วนที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ทบวงมหาวิทยาลัยในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบ กำกับดูแล สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็นแหล่งรวมขององค์ความรู้ และทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเป็นประโยชน์ต่อชุมชน ประกอบกับภารกิจด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและชุมชน ได้ถูกกำหนดให้เป็นภารกิจหลักภารกิจหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา นับได้ว่าสถาบันอุดมศึกษาเป็นองค์กรหนึ่งที่จะมีส่วนอย่างสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน รวมทั้งการสร้าง ความเข้าใจและการสานความร่วมมือกับสังคมและชุมชนในระดับต่างๆ ที่จะทำให้เกิดภาคีความร่วมมือระหว่างนักวิชาการกับประชาชนในชุมชน ซึ่งจะส่งผลให้การศึกษา การวิจัย และการพัฒนาดำเนินไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม มีพลังต่อการขับเคลื่อนและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

2

โครงการออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการพัฒนาชุมชน

ทบวงมหาวิทยาลัยเห็นว่าการที่ชุมชนจะมีเศรษฐกิจที่ดีมีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนนั้น การจัดระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและโครงสร้างพื้นฐาน (Resource Mapping) วิถีชีวิตชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ระบบฐานข้อมูล ทักษะและความชำนาญ (Skill Mapping) เป็นข้อมูลที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและการตอบสนองนโยบายรัฐบาล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการบริหารของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ส่งผลต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองได้ โดยที่สถาบันอุดมศึกษาเป็นแหล่งรวมของทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ มีประสบการณ์ทำวิจัย และตั้งอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ ทบวงมหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการออกแบบระบบฐานข้อมูล ตลอดจนการเผยแพร่ระบบฐานข้อมูล เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพของการบริหารภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนขึ้น

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสถาบันอุดมศึกษา

3

ปัจจุบันสภาพการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา มักจะเน้นการสอนภาคทฤษฎีในสถาบันศึกษาเป็นหลัก และองค์ความรู้ที่มีก็มุ่งเน้นทางด้านเทคโนโลยีธุรกิจ และสื่อสารในเมือง ทำให้บุคลากรขาดประสบการณ์ในการทำงานกับชนบท ทั้งที่ชุมชนในชนบท/ชานเมืองมีปัญหาและความต้องการรับบริการที่ควรจะได้รับ การเรียนรู้ ศึกษา หรือวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียน การสอน ทั้งของคณาจารย์และนิสิตนักศึกษา ด้วยเหตุผลดังกล่าว การเรียนการสอนก็สามารถที่จะเคลื่อนเข้าสู่ชุมชนในรูปแบบต่างๆ เช่น การมีห้องปฏิบัติการชุมชน (Community Lab) เพื่อประโยชน์ต่อการสร้างกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ การสร้างประชากรของการเรียนรู้ การศึกษาวิจัย และการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของชุมชน

4

โครงการอุดหนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ระบบต้นแบบและการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจชุมชน เพื่อลดการนำเข้าและสนับสนุนการส่งออก

การพัฒนาองค์ประกอบประการหนึ่งของการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน คือการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรในท้องถิ่น การประยุกต์ขบวนการและระบบวิธีการผลิตตลอดจนการตลาด ที่ต้องอาศัยกลไกทางเทคโนโลยีและทักษะการผลิตที่เหมาะสม เพื่อสร้างกระบวนการผลิตให้สามารถทำได้ง่าย ผลผลิตมีคุณภาพดีขึ้น และให้ได้ต้นทุนต่อหน่วยต่ำลงจึงเป็นหลักการของโครงการนี้ การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย พัฒนาและปรับปรุง ขบวนการและวิธีการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์ ระบบต้นแบบ การบรรจุภัณฑ์เพื่อถ่ายโอนเทคโนโลยีด้วยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นรวมทั้งให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน ทั้งทางด้านงานวิจัย พัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนการถ่ายโอนองค์ความรู้ในขบวนการผลิตลงสู่ชุมชน ตามความต้องการของชุมชน จึงเป็นเป้าหมายหลักของโครงการ

5

โครงการฝึกอบรมฟื้นฟูความรู้และทักษะ ของบัณฑิตและผู้นำชุมชน

จากสภาพปัญหาที่บัณฑิตว่างงานค่อนข้างมาก รัฐบาลและทบวงมหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายที่จะให้บัณฑิตกลับคืนถิ่นเข้าไปทำงานในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเป็นผู้ประสานงานระหว่างชุมชนกับองค์กรภายนอก การจัดระบบการเรียนรู้ การค้นคว้าวิจัย และการพัฒนาชุมชนที่เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน ตลอดจนโครงการต่างๆ ที่รัฐสนับสนุนให้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน เพื่อให้เครือข่ายของการพัฒนาดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยังผลให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน